
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2566   
วันที่  19 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕66 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
***************************** 

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น.                          

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายธีระ                      ใจรักษ์ ประธานสภาฯ ธีระ       ใจรักษ์  

2. นายพิมล ทอ        วงศ์ปาน รองประธานสภาฯ พิมล      วงศ์ปาน  

3. นายอรุณ                      บัวแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 1 อรุณ       บัวแก้ว  

4. นายครรชิต ทอ        เชาวพงศ์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 ครรชิต   เชาวพงศ์  

5. นายณัฐวุฒิ       โภชนา ส.อบต. หมู่ที่ 9  ณัฐวุฒิ    โภชนา  

6. นายสุธรรม             แก้วมณี ส.อบต.หมู่ที่ 11 สุธรรม  แก้วมณี  

7. นายอัครเดช       นาคมณี ส.อบต. หมู่ที่ 12 อัครเดช   นาคมณี  

8. นายสมบัติ       สรษณะ ส.อบต. หมู่ที่ 13 สมบัติ     สรษณะ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายอมรเทพ         อินทร์เนื่อง ส.อบต.หมู่ที่10 ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสุนทร       สอาดฤทธิ์ รองนายก สุนทร   สอาดฤทธิ์  

2. นายอภิสิทธิ์          บุญพร่อง รองนายก อภิสิทธิ์  บุญพร่อง  

3. นายทรงเกียรติ         สุริวงค์ เลขานายก  ทรงเกียรติ สุริวงค ์  

4. นายณฐพล            ทองม ี รองปลัด ณฐพล   ทองมี  

5. นายนันทวุฒิ         โอชารส ผอ.กองช่าง นันทวุฒิ  โอชารส  

6. นางเกษร   เกิดหึง นักวิชาการพัสดุ รักษา
ราชการแทน ผอ.กองคลัง 

เกษร     เกิดหึง     

7. นางวิภารัตน์   อักษรพิทักษ์ หัวหน้าส านักปลัด วิภารัตน์  อักษรพิทักษ์  

 



-2- 

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น. 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความ
เคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

นายธีระ  ใจรักษ์  เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจ าปี พ.ศ.2566 
ประธานสภาฯ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 คัดเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว  
นายธีระ  ใจรักษ์ เนื่องจากนายอมรเทพ  อินทร์เนื่องต าแหน่งเลขานุการสภาฯได้ลากิจจึงขอให้ 
ประธานสภาฯ             สมาชิกสภาฯเลือกสมาชิกคนหนึ่งเพ่ือปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภา ในการประชุมสภาฯ   

ครั้งนี้               
นายอรุณ  บัวแก้ว ผมขอเสนอ นายณัฐวุฒิ  โภชนา  ส.อบต.หมู่ที่ 9 เป็นเลขานุการสภาฯ  
ส.อบต.หมู่ที่1  
นายธีระ  ใจรักษ์  ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2  คน 
ประธานสภาฯ 
   ผู้รับรอง 
   1. นายครรชิต  เชาวพงศ์     ส.อบต.หมู่ที่ 4 
   2. นายสมบัติ   สรษณะ       ส.อบต.หมู่ที่ 13 
นายธีระ  ใจรักษ์ มีใครเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ นายณัฐ

วุฒิ  โภชนา ท าหน้าที่เลขานุการสภา ในการประชุมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม                เห็นชอบ จ านวน 7 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธาน) 

1.2…แจ้งเรื่องนายกติดภารกิจ... 
นายธีระ  ใจรักษ์ ตามท่ีข้าพเจ้า นายบุญธรรม  นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักได้เสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ ต่างๆต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เพ่ือขออนุญาตน าเสนอเข้าที่

ป ระชุ ม ในสมั ยป ระชุ มสมั ยส ามัญ  สมั ยที่  2   ป ระจ าปี  พ .ศ .2 5 6 6  ใน วัน ที่                   
19 มิถุนายน 2566 ซึ่งประธานได้อนุญาตน าเข้าที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ 
ตามล าดับแล้ว 
เนื่องจากข้าพเจ้าติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าประชุมเพ่ือเสนอญัตติต่างๆได้ พิจารณาแล้ว
อาศัยอ านาจตามข้อ 56 แห่งระเบียบว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมฯ จึงมอบหมายให้       
นายสุนทร  สอาดฤทธิ์ รองนายกฯเป็นผู้เสนอญัตติ อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทน ให้ไว้ ณ 
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566  

   1.3 แจ้งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี 2566 
นายธีระ  ใจรักษ์  แจ้งสมาชิกทุกท่านร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปี 2566  
ประธานสภาฯ  ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยเสียด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายธีระ  ใจรักษ์   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1  ประจ าปี2566 เมื่อวันที่       
ประธานสภาฯ            15 กุมภาพันธ์  ๒๕66  เชิญเลขาสภาฯ 
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นายณัฐวุฒิ  โภชนา อ่านรายงานการประชุมและให้สมาชิกฯตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
เลขานุการสภาฯ ประชุม 
นายธีระ  ใจรักษ์  มีใครแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายณัฐวุฒิ  โภชนา ขอแก้ไขหน้าที่ 8 นายณัฐวุฒิ โภชนา ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็น หมู่ที่ 9  
ส.อบต.หมู่ที่ 9 
นายธีระ  ใจรักษ์  มีใครแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี)ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจ าปี2566           

เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  ๒๕66    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติขอความเห็นชอบ เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
      2566 – 2570 ครั้งที่3 พ.ศ.2566  

นายธีระ  ใจรักษ์  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายสุนทร  สอาดฤทธิ์ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก บันทึกหลักการและ   
รองนายกฯ เหตุผล 

หลักการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2566-2570  เสร็จเรียบร้อย  และได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น 

         เหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ไ ด้
เปลี่ยนแปลงไปตามห้วงระยะเวลา จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงเสนอขอความ
เห็นชอบ เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 – 2570 ครั้งที่3 
พ.ศ.2566  ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ 

   และเพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบรายละเอียดต่างๆ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้สรุป 
   ให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง 
นายมานิต  แก้วมณ ี ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 
นักวิเคราะห์ฯ   2570)เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเปน็กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ แต่เนื่องด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนระยะยาวความต้องการและ 
   ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

โดยมีโครงการเพิ่มเติม จ านวน 17 โครงการ และเปลี่ยนแปลงจ านวน 15 รายการตามร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 – 2570  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566  
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นายธีระ  ใจรักษ์  มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 – 2570 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง

ที่3 พ.ศ.2566 จ านวน 7 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธาน)  
           

 5.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                กองช่าง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

นายธีระ  ใจรักษ์  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายสุนทร  สอาดฤทธิ์ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก บันทึกหลักการและ   
รองนายกฯ เหตุผล 

  หลักการ    
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕66  

       เหตุผล 
 ด้ วยกองช่ าง มี ค วามประสงค์ จะด า เนิ นการจั ดซื้ อครุภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน 
(เครื่องปรับอากาศ) เพ่ือใช้ภายในส านักงานกองช่าง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเครื่องเก่ามี
อายุการใช้งาน 11 ปี ท าให้เกิดเสียและใช้งานไม่ได้บ่อยครั้ง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานภายใน
กองช่างช่าง แต่เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไม่มีการตั้งงบประมาณส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานดังกล่าวไว้ จึงมีความประสงค์ขอ
โอนงบประมาณ เพ่ื อตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่  ส าหรับจัดซื้ อครุภัณ ฑ์ ส านั กงาน 
(เครื่องปรับอากาศ) 

     โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 40,900 บาท โดยจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2565 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน หน้า 24 และคุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า 81-82 

     โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 
100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และครุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง งบประมาณก่อนโอน 100,000 บาท โอนลด 40,900 บาท คงเหลือ 
59,100 บาท  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒6  
การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น  และข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

   จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 



-5- 
และเพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบรายละเอียดต่างๆ ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม
ทราบอีกครั้ง 

นายนันทวุฒิ  โอชารส เนื่องจากเครื่องปรับอากาศของกองช่าง ใช้งานมานานมากแล้ว และในช่วงหลังมีการเสีย 
ผอ.กองช่าง บ่อย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งมองว่าไม่คุ้มกับค่า

ด าเนินการที่จะซ่อมต่อไปจึงขอโอนงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ต่อไป 

นายธีระ  ใจรักษ์  มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองช่าง  

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่องงบประมาณ 40,900 บาท   
จ านวน 7 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธาน) 

 5.3 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน 
                   อาคาร    พ.ศ...................  
นายธีระ  ใจรักษ์             ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณัฐวุฒิ  โภชนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข 
เลขานุการสภาฯ เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554)ข้อ45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง

พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

นายพิมล  วงศ์ปาน ผมขอเสนอให้พิจารณา สามวาระ รวดเดียว  
รองประธานสภาฯ 
นายธีระ  ใจรักษ์  ท่านใดเห็นด้วย โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณา สามวาระรวด จ านวน 7 เสียง  
                               ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

วาระทีห่นึ่ง ขั้นรับหลักการ 
นายธีระ  ใจรักษ์  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายสุนทร  สอาดฤทธิ์ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก บันทึกหลักการและ   
รองนายกฯ เหตุผล 
                                         หลักการ 

ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่สฎ0023.4/ว447 ลง
วันที่ 14 มกราคม 2566 เรื่องนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ าเสียโดยการติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีข้อบัญญัติ เรื่อง  
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การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ....... ใช้โดยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

เหตุผล 
เพ่ือก าหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่  และอาคารสิ่ง

ปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จ ากัด ดูแลการ
ติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ าทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้น  ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงจ าเป็นต้องตรา
บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลนี้ 
จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายธีระ  ใจรักษ์  มีท่านใดจะอภิปรายร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่(ไม่มี) หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ จ านวน 7 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง  
                              งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 

วาระท่ี2 ขั้นแปรญัตติ 
นายธีระ  ใจรักษ์  ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  ที่ประชุม 
ประธานฯ          ไม่มีการแปรญัตติข้อใด 

            วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
นายธีระ  ใจรักษ์  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เรื่องการ
ประธานสภาฯ             ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน อาคาร   พ.ศ.............. 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เรื่องการติดตั้งบ่อดัก        
                             ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ..............จ านวน  7 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  
                             งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานฯ) 
  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                              - แนะน า ข้าราชการ, นักศึกษาฝึกงาน 
นายสุนทร  สอาดฤทธิ์  เนื่องด้วยมีข้าราชการใหม่ย้ายมาจ านวน 1 ท่าน และนักศึกษาฝึกงานมาฝึกงานเป็นเวลา 3  
รองนายกฯ เดือนจึงให้แนะน าตัวเองในที่ประชุม  
นางสาวเสาวณี  สุขม่อย ชื่อนางสาวเสาวณี  สุขม่อย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ย้ายมาจาก อบต.บ้านยาง มาประจ า 
นักวิชาการศึกษา ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566  
นางสาวอภิญญา สุดจันทร์ ชื่อนางสาวอภิญญา สุดจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝึกงานในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 
2566  

 
 






